

# THƯ MỤC VỤ ĐẦU NĂM 2023

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Chúng ta đang được điểm phúc đón chào năm mới, hoà chung niềm vui với toàn thể thế giới, chúng ta đang sống trong Tuần Bát Nhật hân hoan đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, kỷ niệm mầu nhiệm Con Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Niềm vui tiếp nối niềm vui chúng ta bước vào năm mới Mừng Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Hoà bình là mục tiêu cao cả và hơn nữa là khát vọng cần nỗ lực hướng tới trên bình diện quốc gia và quốc tế, nhất là trong tình hình thế giới đang căng thẳng vì chiến tranh giữa Nga Sô và Ukraina, Trung Quốc và Đài Loan v.v... có thể dẫn đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ III.

Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm Dương lịch, cũng là ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới như một nhắc nhở việc chiêm ngưỡng Mẹ là một Tạo Vật mới tinh tuyền của Thiên Chúa, một Eva mới khởi đầu một thời đại mới, một tạo dựng mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ sau lời xin vâng. Mẹ được tuyên chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ. Nếu Eva cũ đã bắt tuân để vùi dập con người trong khổ đau và sự chết, thì Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại mang lại sự sống và tình yêu. Từ đây nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Chúa Giêsu vị Vua Thái Bình, Hoàng Tử Bình An đã đi vào lòng thế giới, để thiết lập vương quốc Nước Trời qua Mẹ Maria.

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chân thành cảm ơn quý ân nhân và giáo dân đã quảng đại hy sinh đóng góp cho những Chương Trình của Giáo Xứ trong suốt năm qua về vật chất cũng như tinh thần cho các Chương Trình như: Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII, Ngôi Làng Belem Nhỏ Bé, Thánh Ca Giáng Sinh, Bánh Chung & Bánh Tét v.v... Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh đóng góp tinh thần cũng như vật chất của quý vị.

Chúng ta cùng hướng về tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (18 - 25/01/2023). Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng cho biết quan điểm của ngài về sự hiệp nhất như sau: “Hiệp nhất không phải là kết quả những cố gắng của con người, nhưng là một hồng ân đến từ trên cao. Hiệp nhất là một hành trình được thực hiện khi đồng hành, nghĩa là khi chúng ta gặp gỡ nhau như anh chị em, cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc Loan báo Tin Mừng và phục vụ những người khốn cùng.” ([www.hdgmvietnam.com](http://www.hdgmvietnam.com), ngày 16.01.2021)

Muốn có được sự hiệp nhất như vậy, mọi người chúng ta hôm nay cần phải có lòng chân thành sám hối và sự khiêm nhường trong việc đào sâu đức tin của mình và mở lòng ra với mọi người. Và trên hết, các Kitô hữu Công Giáo cần phải luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất và cùng cộng tác với mọi anh chị em khác tôn giáo trong sứ mệnh phục vụ nhân loại.

Sau cùng trong những ngày này, chúng ta đang cùng với tất cả người Việt Nam ở khắp nơi chuẩn bị đón Tết Cổ Truyền Quý Mão. Là những Kitô hữu ngoài những mối liên hệ gia đình, xã hội theo lẽ tự nhiên chúng ta còn được mời gọi hướng tâm hồn lên Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân. Cách cụ thể, chúng ta đến với Chúa trong ngày Mồng Một để Tạ ơn Ngài về những ơn lành đã lãnh nhận và xin bình an cho Năm Mới. Chúng ta dành ngày Mồng Hai để tri ân những bậc tiền nhân còn sống hay đã qua đời. Chúng ta cũng không quên xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm trong ngày Mồng Ba, để mọi việc chúng ta thực hiện đều nhờ bởi ơn Chúa và chúng ta phó thác cho Ngài cuộc sống tương lai với những dự tính và khát vọng trong Năm Mới.

Bên cạnh đó, tôi ao ước Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức trong dịp Tết Nguyên Đán có những hoạt động bác ái cụ thể, để mang tình thương và niềm vui đến những anh chị em nghèo và những người kém may mắn; đồng thời thể hiện lòng thảo kính đối với Ông Bà Cha Mẹ và quan tâm đến những bậc cao niên, cách riêng các linh mục hưu dưỡng.

Mừng Năm Mới, tôi và Cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em: Một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với mọi nhà. Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khỏe mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL  
Chánh xứ

